

THÔNG BÁO
Ý KIẾN KẾT LUẬN CỦA BÍ THƯ ĐẢNG ỦY SỞ
VỀ VIỆC CHUẨN BỊ TỔ CHỨC ĐẠI HỘI CHI BỘ TRỰC THUỘC ĐẢNG BỘ SỞ NỘI VỤ
Nhiệm kỳ 2022 - 2025

Thực hiện Điều lệ Đảng Cộng sản Việt Nam, Quy định số 24-QĐ/TW ngày 30/7/2021 của Ban Chấp hành Trung ương về thi hành Điều lệ Đảng, Hướng dẫn số 01-HD/TW ngày 28/9/2021 của Ban Bí thư về một số vấn đề cụ thể thi hành Điều lệ Đảng, Chỉ thị số 27-CT/TU ngày 19/4/2022 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về tổ chức đại hội chi bộ trực thuộc đảng bộ cơ sở và bầu trưởng thôn, tổ trưởng tổ dân phố nhiệm kỳ 2022 - 2025, Kế hoạch số 36-KH/ĐUK ngày 16/5/2022 của Ban Thường vụ Đảng ủy Khối Cơ quan - Doanh nghiệp tỉnh về tổ chức đại hội chi bộ trực thuộc đảng bộ cơ sở nhiệm kỳ 2022 - 2025, ngày 03/8/2022, Đảng ủy Sở đã ban hành Kế hoạch số 36-KH/ĐU về tổ chức Đại hội chi bộ trực thuộc Đảng bộ Sở.

Căn cứ Quy chế làm việc của Đảng ủy và của Sở Nội vụ, ngày 27/9/2022, Ban Thường vụ Đảng ủy và lãnh đạo Sở đã họp để xem xét công tác chuẩn bị Đại hội chi bộ trực thuộc Đảng bộ Sở. Sau khi xem xét và nghe đồng chí Đảng ủy viên phụ trách công tác tổ chức cán bộ của Đảng ủy và đồng chí Đảng ủy viên phụ trách công tác Văn phòng Đảng ủy báo cáo về hồ sơ đại hội của các chi bộ, Ban Thường vụ Đảng ủy, tập thể lãnh đạo Sở nhận thấy: Nhìn chung, các chi bộ đã tích cực, chủ động, nghiên cứu, quán triệt sâu sắc các nghị quyết, chỉ thị, kết luận, quy chế, quy định, kế hoạch, văn bản chỉ đạo, hướng dẫn của Trung ương, của Tỉnh ủy, Đảng ủy Khối cơ quan - doanh nghiệp tỉnh và của Đảng ủy Sở; việc xây dựng hồ sơ tổ chức đại hội, xây dựng các dự thảo báo cáo trình đại hội và việc tổ chức lấy ý kiến của đảng viên, các đoàn thể, công chức, viên chức tham gia các dự thảo báo cáo nhất là báo cáo chính trị được chuẩn bị chu đáo, chất lượng, sát thực với đặc điểm, tình hình thực tế của chi bộ. Nội dung dự thảo báo cáo chính trị đã đánh giá đầy đủ những kết quả đã đạt được, phân tích rõ những hạn chế, khuyết điểm và nguyên nhân; đồng thời, đã đề ra phương hướng, mục tiêu, nhiệm vụ, giải pháp thực hiện cụ thể, thiết thực. Công tác chuẩn bị nhân sự đảm bảo dân chủ, khách quan, thực hiện đúng quy trình, tiêu chuẩn, phù hợp với thực tế của chi bộ.

Tuy nhiên, ngoài những kết quả nêu trên, cũng còn một số chi bộ chưa thực sự tích cực, chủ động trong công tác chuẩn bị hồ sơ tổ chức đại hội, chưa nghiên cứu kỹ, bám sát quy định, nội dung tại các nghị quyết, chỉ thị, kết luận, quy chế, quy định, kế hoạch, văn bản chỉ đạo, hướng dẫn của cấp ủy đảng cấp trên, nên còn có hạn chế, thiếu sót như: có báo cáo chính trị còn sơ sài hoặc còn dàn trải, thiếu

trọng tâm, trọng điểm, chưa sát với đặc điểm, tình hình của chi bộ, phương hướng, nhiệm vụ, giải pháp, chỉ tiêu nhiệm kỳ mới chưa cụ thể, chưa sát với thực tế, chưa thể hiện rõ quyết tâm chính trị, chưa xác định rõ trách nhiệm của tập thể, cá nhân người đứng đầu chi bộ với những hạn chế, khuyết điểm của nhiệm kỳ trước. Công tác chuẩn bị nhân sự chưa bám sát quy định, quy trình, cơ cấu, tiêu chuẩn; khi có vướng mắc, chưa kịp thời báo cáo Bí thư Đảng ủy, lãnh đạo Sở để xin ý kiến chỉ đạo. Hồ sơ tổ chức đại hội của các chi bộ chưa có sự thống nhất, một số chi bộ nội dung chuẩn bị chưa đảm bảo chất lượng theo Kế hoạch của Đảng ủy sở về tổ chức đại hội chi bộ,...

Để đảm bảo tốt công tác chuẩn bị và tổ chức Đại hội chi bộ trực thuộc Đảng bộ Sở Nội vụ nhiệm kỳ 2022 - 2025, Ban Thường vụ Đảng ủy, lãnh đạo Sở thống nhất một số nội dung như sau:

1. Cơ cấu nhân sự giới thiệu theo số lượng đảng viên tại các chi bộ, cụ thể:
 - Chi bộ có từ 06 đảng viên chính thức trở xuống: Giới thiệu bầu Bí thư chi bộ.
 - Chi bộ có từ 07 đến 08 đảng viên chính thức: Giới thiệu bầu Bí thư chi bộ và Phó Bí thư chi bộ.
 - Chi bộ có 09 đảng viên chính thức trở lên: Giới thiệu bầu Bí thư, Phó bí thư chi bộ và chi ủy viên (nếu cần).
2. Việc chuẩn bị các văn kiện, hồ sơ tổ chức đại hội và các bước tiến hành đại hội theo Phụ lục hướng dẫn về công tác chuẩn bị và tổ chức đại hội chi bộ (gửi kèm theo Thông báo này).
3. Các chi bộ chuẩn bị kỹ, đầy đủ, chất lượng hồ sơ đại hội, báo cáo cấp ủy, lãnh đạo Sở phụ trách và báo cáo, đăng ký lịch tổ chức đại hội chi bộ tại kỳ họp Đảng ủy mở rộng tháng 10/2022 (giao đồng chí Đảng ủy viên phụ trách công tác văn phòng Đảng ủy tổng hợp, báo cáo).
4. Đại hội điểm (Đại hội chi bộ Ban Thi đua - Khen thưởng): Đồng chí Bí thư Đảng ủy trực tiếp dự và chỉ đạo; các đồng chí Đảng ủy viên, Bí thư các chi bộ tham dự đủ 100%. Đại hội các chi bộ khác: các đồng chí cấp ủy, lãnh đạo Sở phụ trách dự và chỉ đạo.

Đề nghị các chi bộ khẩn trương thực hiện nhiệm vụ, hoàn thiện trước ngày 03/10/2022. Các đồng chí cấp ủy, lãnh đạo Sở phụ trách chỉ đạo, đôn đốc thực hiện đảm bảo đúng nội dung và thời hạn.

Nơi nhận:

- Đảng ủy Sở,
- Lãnh đạo Sở,
- Các chi bộ trực thuộc;
- Lưu VPĐU.

